

# Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565



ละอองสุลีพระบาทจึง

## 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระองค์อย่างหาที่สุคติ

### CONTENT สารบัญ

- 1 - เรื่องเล่าจากปก, 2 - เรื่องเล่าข่าวห้องสมุด, 3 - สถิติและการเข้าใช้บริการ

## ความเป็นมา วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชฯ ข้าของแผ่นดิน”



ราชภัฏสกลนคร

๑๔ กุมภาพันธ์

### วันราชภัฏ RAJABHAT UNIVERSITY DAY

ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “ วันราชภัฏ ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก้ววิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชสัญลักษณ์จระเข้พระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุด มาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย

ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็น วันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการ “คนของพระราชฯ...ข้าของแผ่นดิน” สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน “

คำว่า “ ราชภัฏ ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชฯ...ข้าของแผ่นดิน” หากตีความตามความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก นั่นก็คือ “การถวายงานประดุจข้าราชการ ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และสุดจิตสุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ย่อมเป็นข้าของแผ่นดินอีกด้วย เนื่องจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานเพื่อบ้านเมือง และแผ่นดินอย่างที่มีเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน เพื่อความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นั่นเอง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงได้พระราชทานพระราชสัญลักษณ์ อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ พระราชอิสริยยศศักดิ์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่งเครื่องเตือนความทรงจำว่า พวกเราชาวราชภัฏคือ

## “คนของพระราชฯ และข้าของแผ่นดิน”

เนื่องใน “วันราชภัฏ” ในทุกๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอาทิ การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ติดต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฏ” หนึ่งในรอบปีมีวาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่พวกเราเลือกราชภัฏจะถือโอกาสในการทำงาน เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ สืบต่อพระราชปณิธาน และสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็น “ ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง ” และอยากให้ชาวราชภัฏทุกท่าน สำนึกอยู่เสมอว่า “มีหน้าที่อุทิศตนทำงานทุกอย่าง เพื่อเป็นบพพิสูจน์ความจงรักภักดีดี และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกๆ พระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ สำคัญนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พวกเราชาวราชภัฏต้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเกศี ด้วยการปฏิบัติที่ภักจะกิจที่ได้รับมอบหมาย ประหนึ่งทำถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในทุกกรณี เพราะพวกเราชาวราชภัฏคือ

## “คนของพระราชฯ ข้าของแผ่นดิน”



## เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ได้แก่

- รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
- นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงทฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- นางปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเสวนาในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ นำสิ่งที่ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จมาถ่ายทอด เพื่อให้เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวทั่วประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาห้องสมุดเพื่อนำไปสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว(Green Library)มีผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จำนวน 602 คน แยกเป็น ออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting 395 คนและรับชมผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค <https://www.facebook.com/LibArit> 207 คน

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ <https://www.facebook.com/LibArit/videos/4058668654358827>



## อบรมหลักสูตร ARIT Talk 2 : การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sites



วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรม "ARIT Talk" เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ สู่ยุคดิจิทัล หลักสูตร ARIT Talk 2 : การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sites ในรูปแบบออนไลน์ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 โดยมี ผศ.ดวงสิทธิ์ สนยา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม ดังนี้

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ออนไลน์
2. เพื่อให้เกิดความรู้ในการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
3. เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้เกิดแนวทางในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร

โครงการอบรม "ARIT Talk" เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ สู่ยุคดิจิทัล หลักสูตร ARIT Talk 2: การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sites ผู้เข้าร่วม 76 คน

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ <https://www.facebook.com/LibArit/videos/305833278167891>



สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน มกราคม 2565

ผู้เข้าใช้บริการ	317 คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	735 คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	8 คน
จำนวนการใช้หนังสือ	285 คน
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	3,825 คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	521 คน

## ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : [library\\_office@mail.pbru.ac.th](mailto:library_office@mail.pbru.ac.th)



facebook : [www.facebook.com/libpbru](http://www.facebook.com/libpbru)



@944tkcpj